

**UBND TỈNH SƠN LA  
SỞ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3564/STNMT-TNN, KS&KTTV  
V/v mời tham gia gói thầu đo đạc, tính  
toán khối lượng khoáng sản đã khai  
thác và trữ lượng còn lại của mỏ đá khu  
vực Noong Ăng, bản Cọ, phường  
Chiềng An, thành phố Sơn La

*Sơn La, ngày 17 tháng 9 năm 2021*

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn đủ năng lực tham gia gói thầu đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, tính toán khối lượng đã khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010; Luật đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và các văn bản khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-STNMT ngày 24/6/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Cường khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Noong Ăng, bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La; Quyết định số 299/QĐ-STNMT ngày 10/9/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về gia hạn thời gian kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Cường khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Noong Ăng, bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 189/QĐ-STNMT ngày 24/6/2021 đang tổ chức kiểm tra và tiến hành xác định diện tích, độ sâu, trữ lượng đã khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá khu vực Noong Ăng, bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Cường. Chủ dự án đã thuê đơn vị tư vấn đo vẽ bản đồ và lập Báo cáo kết quả đo đạc lập bản đồ hiện trạng và bản vẽ mặt cắt hiện trạng tính khối lượng đá đã khai thác trong diện tích cấp phép; xác định diện tích, khối lượng đá đã khai thác ngoài diện tích được cấp phép.

Đề xác minh, thẩm tra kết quả đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, tính toán khối lượng đã khai thác (trong diện tích cấp phép; diện tích, khối lượng đá đã khai thác ngoài diện tích được cấp phép) và trữ lượng mỏ còn lại của Đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị đủ năng lực tham gia gói thầu đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, tính toán khối lượng đã khai thác và trữ lượng còn lại của mỏ đá khu vực Noong Ảng, bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

Đề nghị Quý Đơn vị chuẩn bị hồ sơ năng lực (về nhân lực: có đủ cán bộ được đào tạo chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, trắc địa... Trang thiết bị máy móc: có đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ đo vẽ bản đồ, tính toán xác định trữ lượng khoáng sản. Kinh nghiệm: đã thực hiện dự án về đo vẽ bản đồ hiện trạng, tính toán trữ lượng khoáng sản... Tài chính: có đủ năng lực tài chính để thực hiện gói thầu ... đảm bảo theo quy định của pháp luật), văn bản đăng ký tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà T2, Khu Trung tâm hành chính và Quảng trường Tây Bắc tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) **trước ngày 30/9/2021** để tham dự.

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La (điện thoại: 02123.859.804)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- TT CNTT TN&MT;
- Lưu: VT, TNN,KS&KTTV, Anh, 03b. *tt*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tiến Dương**